



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๓๑๒

ถึง ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๔๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ แจ้งกำหนดดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนัก/กองการศึกษา หรือส่วนราชการด้านการศึกษา ศิษยานิเทศก์ และข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามบัญชีรายชื่อฯ มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการพัฒนา ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการประสานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งที่ไม่ปรากฏชื่อตามบัญชีฯ แต่มีความประสงค์และสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนัก/กองการศึกษา หรือส่วนราชการด้านการศึกษา ศิษยานิเทศก์ และข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะต้องดูแลรับผิดชอบหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงหรือเป็นผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างละเอียดลึกซึ้ง ในอันที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ หากมีความประสงค์ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา หรือส่วนราชการด้านการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนัก/กองการศึกษา หรือส่วนราชการด้านการศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ก็สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนในรุ่นที่มีความประสงค์ ตามวัน และสถานที่ที่กำหนด ได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.to.th
ผู้ประสานงาน นางสุจรดา อมรรังสีโรจน์
โทร. ๐๖๓ ๔๑๙ ๖๒๘๘